

Số: /BC-UBND

Đắk Hà, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện về các nội dung UBND huyện trình kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khóa VI

Căn cứ Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện về các nội dung Ủy ban nhân dân huyện trình Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tiếp thu, giải trình và làm rõ một số nội dung cụ thể như sau:

I. NỘI DUNG TIẾP THU: (Có phụ lục kèm theo).

II. NHỮNG VẤN ĐỀ UBND HUYỆN CÓ Ý KIẾN LÀM RÕ, GIẢI TRÌNH.

1. Báo cáo số 968/BC-UBND ngày 09/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2024

(1) Việc xây dựng xã Đắk Ngọc đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2023 còn nợ tiêu chí¹.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau: Theo báo cáo kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao đến năm 2023 của UBND xã Đắk Ngọc (Báo cáo số 438/BC-UBND ngày 30/10/2023), đến nay xã Đắk Ngọc đã đạt 19/19 tiêu chí. Trong đó:

a. Đối với Tiêu chí số 5 về Giáo dục: Đã đạt chuẩn. Cụ thể kết quả thực hiện các nội dung theo yêu cầu của từng tiêu chí²:

- Trường đạt chuẩn CSVC mức độ 1 và có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2: Hiện trên địa bàn xã có 2 trường học đã đạt chuẩn mức độ 1 (Trường Mẫu giáo, Trường TH THCS). Trường Mẫu giáo xã Đắk Ngọc đã được huyện bố trí vốn để xây dựng trường đạt chuẩn mức độ 2 trong năm 2023 (Theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 29/09/2023 của HĐND huyện).

- Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi: Tỷ lệ phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đạt 98,9%.

- Đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS: Kết quả phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 đạt 100%; Kết quả phổ cập giáo dục THCS mức độ 2 đạt 90,37%.

- Đạt chuẩn xóa mù chữ: Mức độ 2.

¹ Tiêu chí số 5 về Giáo dục, Tiêu chí số 10 về Thu nhập, Tiêu chí số 14 về Y tế.

² Yêu cầu của tiêu chí gồm:

- Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2: 100%;

- Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

- Đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS: Mức độ 3;

- Đạt chuẩn xóa mù chữ: Mức độ 2;

- Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại: Khá.

- Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền.

- *Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại: Khá (Theo Quyết định số 1360/QĐ-UBND, ngày 18/07/2023 của Chủ tịch UBND huyện Đắk Hà về việc công nhận kết quả kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2022).*

- *Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền: Sân bóng đá, bộ dụng cụ nhảy cao, nhảy xa... cho học sinh tại trường TH&THCS xã ĐắkNgọc*

b. Đối với Tiêu chí số 10 về Thu nhập: Đã đạt chuẩn. Cụ thể kết quả thực hiện các nội dung theo yêu cầu của tiêu chí³: Địa phương đã tiến hành lập danh sách hộ gia đình trên địa bàn toàn xã (theo từng thôn); Chi cục Thống kê huyện chọn hộ mẫu; địa phương thực hiện điều tra bằng hình thức CAPI (Phiếu điện tử). Thu thập thông tin 290 hộ mẫu; tổng hợp theo từng thôn và toàn xã. Hiện tại thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt 56,1 triệu đồng/người/năm

c. Đối với Tiêu chí số 14 về Y tế: Đã đạt chuẩn. Cụ thể kết quả thực hiện các nội dung theo yêu cầu của từng tiêu chí⁴:

- *Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) ≥95%: Hiện tại, tỷ lệ bao phủ BHYT trên toàn xã là 95,01%.*

- *Tỷ lệ người dân quản lý sức khỏe (áp dụng cả nam và nữ): đến thời điểm hiện tại chiếm tỷ lệ: 93,04%.*

- *Tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám bệnh từ xa (áp dụng cả nam và nữ): Chưa triển khai (tình hình chung trên địa bàn toàn tỉnh).*

- *Tỷ lệ người dân có số khám chữa bệnh điện tử chiếm tỷ lệ: 93,04%.*

(2) Việc giao chỉ tiêu trồng Mía tại một số địa phương chưa sát với điều kiện thực tế, diện tích trồng mới còn gặp khó khăn và đạt thấp so với kế hoạch đề ra trong năm 2023.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau:

Thực hiện Quyết định số 436/QĐ-UBND ngày 04/8/2023 của UBND tỉnh⁵; Thông báo kết luận số 681-TB/HU ngày 06/7/2023 của Huyện ủy Đắk Hà⁶ và Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 03/10/2023 của HĐND huyện⁷; UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn theo dõi, tham mưu đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai trồng mới mía đường năm 2023 theo quy định để đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra; đồng thời tuyên truyền, phổ biến đến người dân về chủ trương, chính sách của Nhà nước và của Công ty Cổ phần đường Kon Tum trong đầu tư, hỗ trợ địa phương khi triển khai trồng Mía. Vận động các hộ gia đình tiếp tục duy trì diện tích Mía hiện có, mở rộng diện tích ở những nơi phù hợp; chuyển đổi diện tích số diện tích cây trồng kém hiệu quả (đất trồng, các diện tích đất đang sản xuất một số loại cây trồng kém hiệu quả, đất trồng sản bị nhiễm bệnh....) sang trồng mía. Kết quả tính đến ngày 25/11/2023 các địa phương đã đăng ký được 68,09 ha⁸.

³ Yêu cầu của tiêu chí: Thu nhập bình quân đầu người (triệu đồng/người): >52 triệu đồng/người

⁴ - Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ): ≥95%

- Tỷ lệ dân số được quản lý sức khỏe (áp dụng đạt cho cả nam và nữ): ≥90%

- Tỷ lệ người dân tham gia và sử dụng ứng dụng khám chữa bệnh từ xa (áp dụng đạt cho cả nam và nữ): ≥40%

- Tỷ lệ dân số có số khám chữa bệnh điện tử: ≥70%

⁵ Về việc giao chỉ tiêu trồng mới cà phê xứ lạnh năm 2023 đến năm 2025, trồng mới mía đường niên vụ 2023 - 2024

⁶ Thông báo kết quả Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 13 (mở rộng) và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ VI Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025

⁷ Về chỉ tiêu trồng mía năm 2023

⁸ Cụ thể: Đắk La: 20/40 ha; Ngọc Réo: 11,2/25ha; Đắk Ui: 3,09/15 ha; Ngọc Wang: 03/15 ha; Đắk Hring: 8,5/10ha; Đắk Long: 10/10 ha; Đắk Pxi: 5,6/5 ha; Đắk Ngọc: 6/5 ha và Đắk Mar: 0,7/5ha

Hiện nay, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang phối hợp với Công ty Cổ phần đường Kon Tum, Ủy ban nhân dân các xã liên quan tiến hành rà soát, khảo sát thực địa đối với diện tích đất đã đăng ký tại địa phương. Chỉ đạo các xã tiếp tục rà soát, khảo sát, vận động tuyên truyền các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đăng ký trồng mía đường đảm bảo chỉ tiêu giao.

2. Báo cáo số 964/BC-UBND, ngày 9/11/2023 của UBND huyện về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

(1) Làm rõ việc tiếp nhận và thẩm định dự toán 58 lượt hồ sơ xây dựng cơ bản bao gồm những công trình nào.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau: Việc tiếp nhận và thẩm định thẩm định dự toán công trình XDCB năm 2023 (đến ngày 31/10/2023) chi tiết tại Phụ lục tổng hợp kèm theo.

(2) Có giải pháp để thu số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp mà người nộp thuế còn nợ là 4.067 triệu đồng.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau: Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo chống thất thu thuế và đôn đốc thu hồi nợ đọng ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Đăk Hà ngày 07/11/2023 và các cuộc làm việc với các doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị, Chi Cục thuế khu vực số 02 tiếp tục tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác thu thuế đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh đã được cấp phép đăng ký kinh doanh đảm bảo kịp thời đúng quy định. Chỉ đạo thành lập Tổ kiểm tra chống thất thu thuế để tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành nghĩa vụ thuế, thực hiện cưỡng chế thu hồi nợ thuế đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh chây ì, không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế hoặc có hành vi trốn thuế làm ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách trên địa bàn huyện, gửi danh sách đến cơ quan chức năng để xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật. Thực hiện công khai trên phương tiện thông tin đại chúng đối với các tổ chức, cá nhân còn chây ì, không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế hoặc có hành vi trốn thuế nợ thuế. Đồng thời để thực hiện tăng nguồn thu từ thuế cho ngân sách huyện UBND huyện đã chỉ đạo rà soát, thống kê các doanh nghiệp đứng chân trên địa huyện nhưng đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh tại các địa phương khác, tiến hành vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp thực đăng ký kinh doanh trên địa bàn huyện. Có giải pháp chỉ đạo thu thuế của các doanh nghiệp ngoài huyện thi công công trình trên địa bàn huyện; nuôi dưỡng nguồn thu đối với các doanh nghiệp có nguồn thu lớn trên địa bàn huyện (Công ty TNHH Tinh bột sắn Tây nguyên Đăk Hà). Đồng thời đã kiện toàn lại Ban chỉ đạo chống thất thu thuế trên địa bàn.

3. Báo cáo số 979/BC-UBND ngày 11/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân huyện về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân huyện Khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026

(1) Đề nghị Báo cáo, làm rõ kết quả thực hiện Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn bám sát vào các nội dung được xác định tại Điều 2 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND, ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân huyện.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau:

a. Đối với lĩnh vực lâm nghiệp:

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Huyện ủy liên quan đến công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn quản lý bảo vệ, chăm sóc, PCCCR đối với diện tích trồng rừng các năm 2021-2023 trên địa bàn; chỉ đạo các địa phương, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, xã, các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đổi mới hình thức và nội dung tuyên truyền; vận động đoàn viên, hội viên, các tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng, cam kết tham gia các hoạt động về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhận giao rừng, khoán bảo vệ rừng, trồng rừng, trồng cây phân tán, cây dược liệu, phát triển các mô hình nông - lâm kết hợp gắn với sinh kế bền vững, chủ động tố giác các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp⁹. Chỉ đạo lực lượng của xã thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra, truy quét tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra các hành vi vi phạm phá rừng, khai thác rừng, cháy rừng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ vi phạm ngay từ đầu; hướng dẫn, đôn đốc chủ rừng là cộng đồng dân cư thôn, hộ gia đình thực hiện tốt trách nhiệm quản lý, bảo vệ, kịp thời báo cáo về UBND xã khi có sự việc phát sinh. Đồng thời, đề nghị các đơn vị chủ rừng triển khai thực hiện tốt công tác QLBPTR&PCCCR trên lâm phần được Nhà nước giao quản lý; đồng thời chủ động trong công tác phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn và các lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng¹⁰. Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng; kịp thời xem xét, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp để xảy ra mất rừng, phá rừng trên địa bàn quản lý. Thực hiện tốt việc trồng rừng, phục hồi tái sinh, phòng chống cháy rừng. Tiếp tục quán triệt nội dung “*Chủ tịch UBND xã, Thủ trưởng các đơn vị chủ rừng chịu trách nhiệm chính nếu để xảy ra cháy rừng, mất rừng mà không có biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời*”.

⁹ Công văn số 2760/UBND-TH ngày 19/9/2023 tiếp tục triển khai công tác bảo vệ, chăm sóc, trồng dặm diện tích rừng trồng năm 2021, 2022 và đẩy nhanh tiến độ trồng rừng sản xuất, cây phân tán năm 2023; Kế hoạch 219/KH-UBND ngày 26/9/2023 thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện Đắk Hà; Công văn số 2522/UBND-TH ngày 29/8/2023 tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn toàn huyện dịp nghỉ lễ 02/9/2023; Công văn số 2039/UBND-TH ngày 25/7/2023 về việc rà soát, điều chỉnh Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2020; Công văn số 2186/UBND-TH ngày 04/8/2023 triển khai Thông báo Kết luận của Phó CT UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm tại buổi làm việc về rà soát, điều chỉnh Quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 - 2020; Công văn số 1976/UBND-TH ngày 20/7/2023 phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử lưu động đối với vụ án “*vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản*” tại Nhà rông thôn Kon Pông (thôn 1A cũ), xã Đắk Ui, huyện Đắk Hà; Báo cáo 672/BC-UBND ngày 12/8/2023 về việc rà soát các dự án trên địa bàn huyện Đắk Hà, đề nghị điều chỉnh ra khỏi quy hoạch Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020; Công văn số 3078/UBND-NC ngày 09/10/2023 về thực hiện Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Tháp - Trưởng ban Ban Chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tỉnh tại Hội nghị chuyên đề lâm nghiệp tháng 9 năm 2023. Công văn số 3306/UBND-NC ngày 25/10/2023 thực hiện công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng quý III/2023, phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2023 trên địa bàn huyện; Công văn số 3682/UBND-NC ngày 21/11/2023 về việc triển khai công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2023-2024 trên địa bàn huyện Đắk Hà; Báo cáo số 1033/BC-UBND ngày 22/11/2023 về Tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Thông báo số 247/TB-UBND ngày 20/11/2023 kết luận Hội nghị tổng kết công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

¹⁰ Kết quả từ tháng 07/2023 đến nay, Hạt Kiểm lâm, UBND xã và các đơn vị chủ rừng thực hiện 98 cuộc/9232 lượt người tham gia; Phối hợp với Quỹ BV&PTR tỉnh thực hiện 06 cuộc/600 lượt người tham gia; Phối hợp với Chi cục Kiểm lâm vùng IV tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động 01 đợt/08 xã; Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện tổ chức tuyên truyền tiếp qua hệ thống 16 pa nô, 01 lượt xe loa, 32 tin, bài, phóng sự liên quan đến công tác QLBPTR trên địa bàn huyện qua hệ thống loa truyền thanh, các trang mạng xã hội, UBND các xã thực hiện phát trên loa truyền thanh không dây 44 lần. Hạt kiểm lâm cấp phát hơn 2000 tờ rơi, ấn phẩm tuyên truyền QLBPTR, PCCCR. Các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện đã tiếp nhận, xử lý 01 tin báo tố giác hành vi vi phạm trong lĩnh vực Lâm nghiệp (tin báo đúng sự thật). Ngoài ra các đơn vị, địa phương tiếp nhận nhiều thông tin phản ánh liên quan đến công tác QLBPTR.

- Thực hiện ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý bảo vệ rừng và quản lý lâm sản vùng giáp ranh giữa huyện Đăk Hà và các huyện Đăk Tô, Tu Mơ Rông, Kon Rẫy và Thành phố Kon Tum. Tổ chức thành công 01 cuộc diễn tập phòng thủ kết hợp với diễn tập phối hợp giữa các lực lượng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn xã Đăk Pxi năm 2023. Triển khai rà soát, đánh giá lại toàn bộ diện tích trồng rừng, trồng cây phân tán các năm 2021-2023 trên địa bàn để xây dựng kế hoạch hướng dẫn hộ dân trồng dặm, trồng lại đối với diện tích rừng tỉ lệ sống thấp; huy động nguồn vốn xã hội hóa để đảm bảo đủ cây giống trồng dặm, trồng lại rừng trong vụ mùa trồng rừng năm sau. Kết thúc mùa vụ trồng rừng năm 2023, tổng diện tích rừng huyện Đăk Hà trồng là 513,76 ha, trong đó: Diện tích UBND huyện trồng là 397,32 ha¹¹, đạt 107,38% kế hoạch; Ban quản lý rừng phòng hộ trồng 41 ha; Diện tích Ban trồng rừng nguyên liệu giấy Đăk Hà trồng trên diện tích đất đã khai thác trắng rừng trồng Thông 3 lá của đơn vị là 29 ha; Công ty InnovGreen Kon Tum trồng 46,44 ha.

- Công tác phối hợp điều tra, xác minh, xử lý các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn được các đơn vị, lực lượng thực hiện thường xuyên, kịp thời, đúng quy định. Trong năm, trên địa bàn huyện không có trường hợp cán bộ, công nhân viên chức bị xử lý kỷ luật, xử lý trách nhiệm do vi phạm trong hoạt động công vụ và liên quan đến công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn.

b. Đối với lĩnh vực quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, đất đai: Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các địa phương, đơn vị, nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý sử dụng đất đai, quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng; đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03-CT/HU ngày 06/4/2022 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý quy hoạch, đất đai, xây dựng trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 15/02/2023 của UBND huyện thực hiện Chỉ thị 03-CT/HU ngày 06/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện. Chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, đất đai; khắc phục tồn tại, vướng mắc trong việc xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang đường bộ¹², triển khai thực công tác lập, điều chỉnh quy hoạch xây dựng đảm bảo tính đồng bộ với quy hoạch sử dụng đất, nhất là lập quy hoạch xây dựng vùng huyện; lập quy hoạch xây dựng xã; điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đăk Hà và quy hoạch chi tiết trên địa bàn¹³. Tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư

¹¹ Diện tích theo Dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2023 là 200,42 ha; Diện tích dân tự bỏ vốn đầu tư và xã hội hóa trồng là 196,9 ha

¹² Trình Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến Phương án Nhà nước và Nhân dân đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp vỉa hè tuyến đường Hùng Vương đoạn qua trung tâm thị trấn Đăk Hà Giai đoạn 1: Diêm đầu từ cây xăng Thanh Phương điểm cuối tại nút giao đường Chu Văn An (Tượng đài văn hóa) với tổng chiều dài khoảng L=1.960m (Tờ trình số 224/TTr-UBND ngày 16/11/2023).

¹³ (1) Công tác quản lý quy hoạch xây dựng:

- Quy hoạch vùng huyện: UBND huyện đang triển khai các bước lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị và cộng đồng dân cư đối với quy hoạch xây dựng vùng huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đến năm 2040 (Công văn 3456/UBND-KTHT ngày 03/11/2023 của UBND huyện)

- Quy hoạch chung thị trấn: Hiện nay, Đồ án quy hoạch chung xây dựng với diện tích 3.200ha được phê duyệt tại Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh Kon Tum đã đến kỳ rà soát, điều chỉnh định kỳ. Hiện nay Ủy ban nhân dân huyện đang chỉ đạo phòng chuyên môn đơn đốc đơn vị tư vấn hoàn thiện Báo cáo tiếp thu giải trình theo ý kiến tham gia góp ý và trình Sở Xây dựng thẩm định, trình xem xét phê duyệt. Tại khu vực đô thị, tỷ lệ phù kín quy hoạch chi tiết so với quy hoạch chung đạt 454,4 ha/3.200 ha, chiếm tỷ lệ 14,2%, không đạt so với mục tiêu được UBND tỉnh đặt ra là 50%. UBND huyện đang chỉ đạo các ngành tham mưu cần đổi các nguồn kinh phí để lập các Đồ án quy hoạch chi tiết nhằm tăng tỷ lệ phù kín quy hoạch chung, làm cơ sở để triển khai, thực hiện các dự án; đồng thời làm cơ sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về quy hoạch. Hiện nay, phòng Kinh tế - Hạ tầng đang tham mưu lập mới 02 đồ án quy hoạch chi tiết gồm Quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) Khu dân cư tổ dân phố 2A, thị trấn Đăk Hà với diện tích 36 ha và Quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) Trung tâm thị trấn Đăk Hà (Khu vực Đông Bắc Trung tâm thị trấn Đăk Hà) với diện tích 164,5 ha.

- Về quy chung xây dựng xã: Đã thực hiện hoàn thành quy hoạch chung xây dựng 02/10 xã (Xã Đăk Ngok, xã Đăk Long), 08 xã còn lại đều đã có quy hoạch trong giai đoạn 2010 - 2020; tuy nhiên, hiện nay các quy hoạch chung đã hết kỳ quy hoạch. Hiện nay, các xã đang tiến hành lập nhiệm vụ quy hoạch. Đối với các xã đã hoàn thiện Nhiệm vụ quy hoạch UBND huyện tiến hành lấy ý kiến của Sở chuyên ngành trước khi thẩm định và phê duyệt theo quy định.

hoàn thiện công tác quy hoạch xây dựng làm cơ sở tiền đề để quản lý tốt trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. Tiếp tục chỉ đạo rà soát số diện tích đất người dân sử dụng ổn định để tiếp tục công nhận và cấp giấy chứng nhận cho người sử dụng đất đảm bảo theo qui định và đảm bảo tuân thủ với quy hoạch xây dựng. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản, quy định pháp luật về xây dựng để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của người dân. Rà soát giải quyết các kiến nghị có liên quan ở địa phương; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý những trường hợp vi phạm theo quy định của Pháp luật¹⁴.

c. Đối với lĩnh vực môi trường, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp:

- Thực hiện ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Huyện ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy thị trấn Đăk Hà. Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra bố trí, sắp xếp lại khu vực buôn bán tại Chợ Trung tâm (*khu vực chợ trời*); đề xuất giải pháp xử lý, thu gom nước thải, tình trạng ô nhiễm môi trường gây bức xúc kéo dài qua nhiều năm (*Thực hiện thay đổi giờ lấy rác, lùi vị trí vào cổng chợ, đào rãnh thoát nước xuống cống sau khi ép rác đã dùng vòi nước xịt sạch sẽ*), đến nay các nội dung trên đã được cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện.

- Ban hành Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 19/9/2023 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tình hình thuê đất; các cơ sở hoạt động sản xuất kinh doanh tại Cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, Làng nghề thị trấn Đăk Hà¹⁵. Đồng thời, đề giải quyết tình trạng nước thải chảy ra môi trường. UBND huyện đã đầu tư công trình sửa chữa hệ thống thoát nước (*Đoạn từ các cơ sở thu mua phế liệu đến đường Hai Bà Trưng*) với chiều dài 296m, tổng kinh phí khoảng 395 triệu đồng (*Dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2023*).

- Ngoài ra để cho công tác quản lý hoạt động tại làng nghề được đảm bảo ổn định và có cơ sở tháo gỡ các tồn tại có liên quan, UBND huyện đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công thương xem xét ban hành Quyết định thành lập Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, Làng nghề thị trấn Đăk Hà để xử lý¹⁶; đồng thời chỉ đạo xây dựng Quy chế quản lý Cụm CN-TTCN, Làng nghề thị trấn Đăk Hà. Tuy nhiên, ngày 06/11/2023 Sở Công thương có Văn bản số

- Về quy hoạch chi tiết các điểm dân cư nông thôn: Đã thực hiện hoàn thành quy hoạch chi tiết trung tâm xã Đăk Pxi và quy hoạch chi tiết các điểm dân cư cũng như trung tâm của 02 xã Đăk Long, Đăk Ngok, các xã còn lại đã có quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn và trung tâm xã ở giai đoạn 2010 - 2020, nhưng đã hết kỳ quy hoạch.

- Các quy hoạch đều được công bố, công khai tại trụ sở UBND các xã, trung tâm xã và tại nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa các thôn trên địa bàn.

- Công tác tổ chức cắm mốc giới quy hoạch ngoài thực địa đến nay hầu hết chưa được triển khai thực hiện theo quy định do khó khăn về nguồn kinh phí. Tuy nhiên hiện nay, trên địa bàn có 02 xã Đăk Long và Đăk Ngok đã cắm mốc quy hoạch chi tiết trung tâm xã và đang tiến hành cắm mốc quy hoạch chung; xã Đăk Hring đã cắm mốc quy hoạch chi tiết 02 điểm dân cư (*Phía đông, phía Tây đường Hồ Chí Minh thôn Tân Lập B và thôn Kon Hồng Yốp*); có 02 xã Đăk Mar, Hà Môn đã cắm mốc quy hoạch các tuyến đường giao thông trên địa bàn.

(2) Công tác quản lý, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Đến nay, Ủy ban nhân dân huyện đã hoàn thành và trình thẩm định thẩm kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Đăk Hà đảm bảo tiến độ và thời gian quy định.

¹⁴ Trong năm phát hiện 01 trường hợp xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng tại TDP4B, đã ban hành Quyết định xử phạt với số tiền 17,5 triệu đồng, cá nhân vi phạm đã nộp tiền phạt và chấp hành khắc phục hậu quả; 01 trường hợp vi phạm của hộ ông A Đảnh tại xã Đăk Ui, UBND xã đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 7.500.000 đồng (đối với 02 hành vi: Tự ý chuyển đổi mục đích đất trồng cây hàng năm khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn mà chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép và Hành vi hủy hoại đất gây biến dạng địa hình làm suy giảm chất lượng đất).

¹⁵ Kết quả kiểm tra sơ bộ như sau: Tổng số cơ sở thuê đất hoạt động sản xuất kinh doanh 89 hộ. Tổng số tiền còn nợ thuế đất là: 40.991.348 đồng/10 hộ. Về hoạt động sản xuất kinh doanh tương đối ổn định, các hộ kinh doanh cơ bản thực hiện bảo vệ môi trường, phòng chống cháy, trách nhiệm nộp đủ về các loại thuế. Các hộ đảm bảo các điều kiện chiếm khoảng 82 hộ (chiếm 81%); hộ không kinh doanh khoảng 09 hộ (chiếm 10,1%); kinh doanh không đúng ngành nghề có 01 hộ (chiếm 1,1%); đang làm thủ tục chờ quyết định thuê đất của UBND huyện 07 hộ chiếm 7,8% (chuyển đổi hộ kinh doanh có nhu cầu sử dụng).

¹⁶ Tờ trình số 172/TT-UBND ngày 14/9/2023 của UBND huyện

2254/SCT-QLCNKTATMT phúc đáp Tờ trình số 172 của UBND huyện với nội dung “*Hiện Bộ Công Thương đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định mới về quản lý, phát triển cụm công nghiệp (thay thế Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP). Sau khi có Nghị định mới, Sở Công Thương sẽ tham mưu UBND tỉnh xử lý những vướng mắc đối với các CCN theo quy định*”.

(2) Về thực hiện Nghị quyết và nội dung đã trả lời chất vấn: Một số lĩnh vực, nội dung trả lời chất vấn với đại biểu chưa được các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện (kết quả thực hiện mới chỉ nêu lại nội dung đã trả lời chất vấn với đại biểu tại báo cáo số 561/BC-UBND, ngày 11/7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện¹⁷). Đề nghị giải trình, làm rõ nguyên nhân chưa triển khai, thực hiện một số lĩnh vực, nội dung chất vấn theo nội dung thẩm tra.

Ủy ban nhân dân huyện huyện báo cáo làm rõ như sau:

a. Đối với nội dung chất vấn của đại biểu Vũ Ngọc Quang giải quyết đơn thư khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất đai¹⁸: Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại liên quan đến lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường trong năm 2023¹⁹ được UBND huyện tập trung, chú trọng lãnh đạo chỉ đạo giải quyết đảm bảo đúng qui định. Tuy nhiên, có những vụ việc xảy ra trong thời gian quá dài (có nhiều vụ việc hơn 20 năm), hồ sơ thất lạc, không tra cứu được, nên thiếu cơ sở căn cứ để giải quyết.

- Đối với đơn đề nghị giải quyết cấp đất chồng lấn của ông Nguyễn Viết Đam: UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường đã trực tiếp mời ông Đam tiến hành kiểm tra thực địa tại vị trí đất, qua kiểm tra hiện trạng thì hiện nay vị trí thửa đất thuộc QSD đất của ông Đam được Văn phòng đăng ký đất đai huyện giải quyết chuyển nhượng cho trường hợp khác sử dụng (chồng lấn phần diện tích đất thuộc QSD đất của ông Đam). Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát lại hồ sơ địa chính và có Văn bản trả lời cho ông Đam được biết để khởi kiện vụ việc ra Tòa án nhân dân để được xem xét giải quyết.

- Đối với nội dung kiến nghị của bà Đinh Thị Sa: Đã được UBND huyện đã có nhiều văn bản trả lời và đã có Quyết định giải quyết nội dung khiếu nại²⁰. Ngày 01/8/2023, UBND huyện tiếp tục có Văn bản số 2138/UBND-NC trả lời bà Đinh Thị Sa, với nội dung UBND huyện không xem xét giải quyết đối với nội dung kiến nghị của bà Đinh Thị Sa, yêu cầu bà Đinh Thị Sa nghiêm túc chấp hành quyết định giải quyết nội dung khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện. Nếu bà Đinh Thị Sa không chấp hành nội dung theo yêu cầu của UBND huyện thì có quyền khởi kiện vụ việc ra Tòa án nhân dân để được xem xét giải quyết. Do vậy, đối với nội dung kiến nghị của bà Sa, UBND huyện sẽ không tiếp tục giải quyết.

¹⁷ Lĩnh vực, trách nhiệm thuộc nội dung trả lời của đồng chí Ngô Hồng Hưng với đại biểu A Hồ Khánh; đồng chí Đặng Ngọc Tiến với đại biểu Vũ Ngọc Quang và đại biểu Nguyễn Tri Sáu; đồng chí PCT UBND huyện phụ trách kinh tế với đại biểu Nguyễn Thị Mai Hương.

¹⁸ Chất vấn đồng chí Đặng Ngọc Tiến, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường; Với vai trò là thành viên UBND huyện và Trách nhiệm của Trưởng phòng chuyên môn trong việc tham mưu UBND huyện giải quyết đơn kiến nghị về cấp GCNQSD đất nhưng trên thực địa bị chồng lấn (trường hợp của ông Nguyễn Viết Đam và bà Đinh Thị Sa tại thôn 5 xã Hà Môn

¹⁹ Trong năm 2023 tổng số đơn thụ lý 42 đơn kiến nghị, trực tiếp giải quyết trả lời và tham mưu UBND huyện giải quyết trả lời 34 đơn, số đơn đang tra cứu hồ sơ, xác minh giải quyết: 08 đơn

²⁰ Công văn số 1436/UBND-NC, ngày 01/11/2016; Công văn số 112/UBND – NC, ngày 20/01/2017; Công văn số 1899/UBND-NC, ngày 21/12/2017; Quyết định số 3178/QĐ-GQKN ngày 22/10/218 để giải quyết nội dung khiếu nại.

b. *Về chất vấn của đại biểu Nguyễn Tri Sáu*²¹: Vấn đề qui hoạch và tổ chức quản lý thực hiện qui hoạch là vấn đề lớn thuộc thẩm quyền của Nhà nước, có liên quan đến nhiều cấp, ngành. Đây là vấn đề rất khó giải quyết trong một thời gian ngắn, để giải quyết được vấn đề này đòi hỏi phải có sự vào cuộc một cách đồng bộ của nhiều cấp, ngành có liên quan và đặc biệt cần có nguồn kinh phí lớn để thực hiện công tác tổ chức lập qui hoạch một cách đồng bộ từ qui hoạch vùng, qui hoạch chung xây dựng, qui hoạch chi tiết xây dựng, cấm mốc qui hoạch chi tiết xây dựng và tổ chức quản lý và thực hiện qui hoạch chi tiết.

- Qui hoạch sử dụng đất đai theo thời kỳ được tích hợp trên cơ sở các qui hoạch ngành (*tất cả các ngành, lĩnh vực có liên quan*), theo qui hoạch ngành, đặc biệt là qui hoạch xây dựng trên địa bàn trong những năm qua có sự bất cập, chưa có sự rà soát, đánh giá công tác thực hiện qui hoạch, có những loại qui hoạch có thời hạn, có những loại qui hoạch không có thời hạn; việc triển khai thực hiện công tác đầu tư hạ tầng ở những nhiệm kỳ trước chưa đảm bảo theo qui hoạch, thiếu kinh phí để tổ chức đầu tư theo qui hoạch được duyệt, đặc biệt là kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng.

- Từ những khó khăn vướng mắc nêu trên, để giải quyết sự bất cập chông chéo trong công tác qui hoạch đòi hỏi phải có sự đánh giá một cách tổng thể của các cấp, ngành, có nguồn lực đầu tư lớn và thời gian để giải quyết.

c. *Về chất vấn của đại biểu của Nguyễn Thị Mai Hương*²²: UBND huyện đã phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa hệ thống thoát nước (*Đoạn từ các cơ sở thu mua phế liệu đến đường Hai Bà Trưng*) L=296m, với tổng kinh phí khoảng 395 triệu đồng. Hiện nay Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng đang triển khai thi công và dự kiến hoàn thành trong năm 2023. Về xem xét, bố trí nguồn vốn đầu tư công trình hệ thống thu gom và xử lý nước thải chợ Trung tâm và công trình Cải tạo, nâng cấp khu giết mổ gia súc gia cầm tập trung tại làng nghề thị trấn Đăk Hà, hiện nay ngân sách huyện còn khó khăn do đó chưa triển khai thực hiện đầu tư công trình đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải tập trung và công trình Cải tạo, nâng cấp khu giết mổ gia súc gia cầm tập trung tại làng nghề thị trấn Đăk Hà.

d. *Về chất vấn của đại biểu A Hờ Khánh*²³: Đối với nội dung chất vấn “*đánh giá cụ thể nguyên nhân cây chết nhiều vào mùa khô*”. Ngày 07/6/2023, Sở Nông

²¹ Chất vấn đồng chí Đặng Ngọc Tiến, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường: “Vấn đề quản lý quy hoạch và thực hiện quy hoạch còn chông chéo, bất cập có nhiều ý kiến của nhân dân kéo dài nhiều năm chưa giải quyết được (Khi người dân đi đòi bia từ bia đỏ sang bia hồng; làm nhà, chuyển nhượng... thì tiến hành giao dịch hành chính được các cơ quan năng trả lời bị vướng quy hoạch không giải quyết được; người dân thắc mắc thì có ý kiến trả lời cụ thể văn bản, hướng dẫn nào?) làm ảnh hưởng đến các vấn đề giao dịch thương mại của người dân như vay vốn, chuyển đổi mục đích sử dụng, làm nhà... không thực hiện được. Đề nghị Trưởng Phòng TN & MT huyện và Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện có giải pháp cụ thể để sớm giải quyết cho người dân trên địa bàn”

²² Chất vấn đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách kinh tế: Trong thời gian qua huyện luôn quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, kêu gọi thu hút đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải để đảm bảo vệ sinh môi trường sống, bảo vệ sức khoẻ cho Nhân dân. Chợ Trung tâm huyện được thành lập từ những năm đầu thành lập huyện, huyện quan tâm đầu tư xây dựng, xã hội hoá được khang trang, công tác thu gom rác tương đối đảm bảo. Tuy nhiên việc xử lý Nước thải của chợ Trung tâm huyện và đường Hai Bà Trưng chưa được xử lý, chảy xuống ruộng, suối, qua nhà dân có mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến môi trường sống (Nội dung này nhân dân cũng đã có ý kiến nhiều lần nhưng chưa được xử lý dứt điểm). Đề giải quyết, khắc phục tình trạng trên UBND huyện có giải pháp nào để khắc phục tình trạng trên trong thời gian tới?”

²³ Chất vấn đồng chí Ngô Hồng Hưng, Trưởng Phòng NN & Phát triển nông thôn huyện: “Năm 2022, xã Ngok Wang đã thực hiện tốt công tác vận động Nhân dân tham gia trồng rừng (trồng cây Keo) đạt chỉ tiêu trên giao của năm 2022, xuống giống cuối tháng 6 và trong tháng 7/2022, trong thời gian 7 tháng sau khi trồng cây sinh trưởng, phát triển tương đối tốt. Tuy nhiên vào mùa nắng (tại thời điểm kiểm tra vào tháng 3/2023) tỷ lệ cây sống của một số hộ rất thấp, một số hộ tỷ lệ cây chết trên 80% trên tổng số cây đã xuống giống. Có cây cao từ 80cm đến 100cm nhưng vẫn chết. Việc vận động người dân tự mua giống trồng dặm lại là rất khó, do điều kiện kinh tế của hộ dân đồng bào DTTS tham gia trồng rừng còn khó khăn. Với vai trò là cơ quan chuyên môn trực tiếp tham mưu cho UBND huyện Đồng chí có giải pháp nào để đánh giá cụ thể nguyên nhân dẫn đến việc cây chết nhiều vào mùa khô và việc hỗ trợ người dân trồng dặm đối với diện tích rừng trồng năm

nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Văn bản số 1703/CV- SNN xác định nguyên nhân rừng trồng bị chết trên địa bàn huyện Đăk Hà như sau: Cây bị chết là có thể do trồng trên vùng sinh thái không phù hợp, cây keo tai tượng, cây bạch đàn cự vĩ đã trồng ở nơi có độ cao thực tế là trên 700m so với mực nước biển...

Về nội dung hỗ trợ nhân dân trồng dặm lại rừng trồng: Theo quy định tại Quyết định số 38/2016 của Thủ tướng Chính phủ thì mức hỗ trợ tối đa cho 01 ha trồng rừng sản xuất với điều kiện là trồng cây gỗ lớn, sau 10 năm mới khai thác thì mức hỗ trợ là 10 triệu đồng/ha. Đối với dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất năm 2022 tại xã Ngọc Wang, do UBND xã Ngọc Wang làm chủ đầu tư. Qua theo dõi, UBND xã Ngọc Wang đã hỗ trợ hết 10 triệu đồng/ha theo quy định cho hộ gia đình được hỗ trợ. Vì vậy không còn ngân sách nhà nước để hỗ trợ cho các hộ dân trồng dặm. Trong niên vụ trồng và chăm sóc rừng năm 2023, UBND các xã đã vận động hoặc hỗ trợ nguồn kinh phí cho các hộ dân trồng dặm rừng trồng năm 2021, 2022. Theo báo cáo của UBND các xã tỷ lệ cây sống rừng trồng năm 2021, 2022, 2023 từ 70 đến 85%.

Tại phiên chất vấn, đại biểu HĐND huyện chất vấn thống nhất với các nội dung trả lời chất vấn của Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn và không có ý kiến gì thêm.

4. Báo cáo số 1003/BC-UBND, ngày 15/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả triển khai thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tại phiên họp giải trình lần thứ nhất

** Báo cáo, làm rõ kết quả triển khai, thực hiện Thông báo kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tại phiên họp giải trình lần thứ nhất đối với nội dung “Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về quy hoạch, xây dựng; thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn, đảm bảo cán bộ, công chức cơ sở có đủ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và các kỹ năng cần thiết để đáp ứng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.*

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau: Hiện nay, trên cơ sở chỉ tiêu giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 (*Huyện Đăk Hà được giao 81 biên chế*); Công văn số 3983/UBND-NC ngày 16/11/2023 của UBND tỉnh về việc xây dựng Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính. Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Quyết định số 1424/QĐ-UBND ngày 02/8/2023 điều chỉnh chỉ tiêu giao biên chế công chức trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Đăk Hà năm 2023 (*trong đó cơ quan chuyên môn thực hiện nhiệm vụ quy hoạch gồm Phòng Tài nguyên và Môi trường: 05 biên chế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng 06 biên chế*). Đồng thời, để củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu thực hiện đúng nhiệm vụ chuyên môn, Ủy ban nhân dân huyện đang triển khai cho các đơn vị căn cứ số lượng biên chế được giao xây dựng Đề án vị trí việc làm cho phù hợp với từng vị trí việc làm và mức độ phức tạp của công việc, xác

định nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo biên chế công chức theo vị trí việc làm không làm tăng thêm so với số lượng được giao. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để cán bộ, công chức cơ sở có đủ năng lực cần thiết đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ được giao.

5. Báo cáo số 962/BC-UBND, ngày 09/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Báo cáo, làm rõ về tổng số 65 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của các xã, thị trấn đã trực tiếp tiếp nhận trong năm 2023 (có số liệu cụ thể của từng xã, thị trấn về: Tổng số đơn đã tiếp nhận, kết quả phân loại đơn, nội dung đơn thuộc lĩnh vực gì,...); đối với 05 đơn đang trong thời gian giải quyết (Ủy ban nhân dân xã Ngọc Wang, ĐăkHring, Đăk La và thị trấn Đăk Hà) thuộc lĩnh vực, nội dung gì?

UBND huyện báo cáo như sau:

- *Tổng số đơn tiếp nhận: 65 đơn (UBND thị trấn: 14 đơn; UBND các xã: Hà Môn: 07 đơn; Ngọc Réo: 01 đơn; Ngọc Wang: 10 đơn; Đăk Mar: 0 đơn; Đăk Ui: 04 đơn; Đăk Ngọc: 02 đơn; Đăk La: 12 đơn; Đăk Hring: 05 đơn; Đăk Long: 09 đơn và Đăk Pxy: 01 đơn).*

- *Phân loại đơn: Theo loại đơn, khiếu nại: 01 đơn; kiến nghị, phản ánh: 64 đơn. Theo thẩm quyền, đơn thuộc thẩm quyền: 53 đơn và đơn không thuộc thẩm quyền: 12 đơn. Theo nội dung đơn: Tranh chấp đất đai: 32 đơn; tranh chấp giao dịch dân sự: 10 đơn; hỗ trợ, bồi thường: 09 đơn; hành vi vi phạm pháp luật: 02 đơn và về nội dung khác: 12 đơn.*

- *Kết quả giải quyết: Đến nay, các cơ quan, chức năng có liên quan đã kiểm tra, giải quyết và trả lời xong 60 đơn; số 05 đơn đang giải quyết còn lại của công dân đều có cùng nội dung về lĩnh vực đất đai²⁴.*

6. Báo cáo số 981/BC-UBND ngày 12/11/2023 của UBND huyện về tình hình công tác năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024

(1) Trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện còn có một số hạn chế như sau “Việc kiểm tra, đôn đốc của UBND huyện đối với các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo tham mưu giải quyết công việc chưa cương quyết, một số vụ việc giải quyết kéo dài vẫn chưa dứt điểm như về lĩnh vực đất đai, đường giao thông tại thị trấn, việc triển khai thực hiện và giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, việc chỉ đạo trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa trọng tâm, nhiều nội dung trả lời còn chung chung, chưa xác định thời gian giải quyết cụ thể, còn nhiều nội dung cử tri ý kiến nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa giải quyết dứt điểm như; ý kiến của ông Nguyễn Quang Hân thôn Đăk Bình xã Đăk Ngọc về tố cáo ông Nguyễn Văn Hải chiếm dụng đất công”.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau: Nội dung tồn tại, nguyên nhân của những hạn chế đã được UBND huyện đánh giá đầy đủ tại Báo cáo số 981/BC-UBND ngày 12/11/2023.

²⁴ UBND thị trấn: 02 đơn; UBND xã Ngọc Wang: 01 đơn; UBND xã Đăk Hring: 01 đơn và UBND xã Đăk La: 01 đơn

(2) Triển khai thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2023, tiến độ giải ngân được bao nhiêu, đạt tỷ lệ %.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau: Nội dung này đã được thể hiện tại ghi chú số 24 trong báo cáo “*Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 phân cấp ngân sách huyện quản lý được bố trí đến nay là 71.687 triệu đồng. Thực hiện và giải ngân đến ngày 31/10/2023 là 31.530 triệu đồng, đạt 43,98 % so với kế hoạch vốn được giao*”.

(3) Triển khai tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động, hiện nay việc tư vấn, giới thiệu được bao nhiêu lao động đi xuất khẩu nước ngoài.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo như sau: Đến nay giới thiệu 504 lao động làm việc trong nước và 07 trường hợp xuất khẩu lao động.

7. Báo cáo số 948/BC-UBND, ngày 07/11/2023 của UBND huyện về tình hình thực hiện thu - chi ngân sách nhà nước năm 2023

(1) Đề nghị làm rõ một số nội dung chi vượt nghị quyết giao đầu năm, cụ thể từng đơn vị dự toán, nguồn, nội dung.

Ủy ban nhân dân huyện giải trình làm rõ như sau: Chi hoạt động quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể: Thực hiện đến 31/10/2023 đạt 104,72%, ước thực hiện đến 31/12/2023 đạt 112,08% so với nhiệm vụ chi năm 2023. Nguyên nhân là do: Tháng 07/2023 mức lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng (Theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ). UBND huyện đã sử dụng nguồn CCTL ngân sách cấp huyện bổ sung cho các đơn vị dự toán thuộc huyện để chi trả tiền lương, phụ cấp và các khoản đóng góp theo lương cho cán bộ, công chức, viên chức theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng. Dẫn đến ước thực hiện chi đến 31/12/2023 vượt so với Nghị quyết giao đầu năm.

(2) Lý do nộp trả ngân sách tỉnh 10.152 triệu đồng, cụ thể nội dung nộp trả.

Ủy ban nhân dân huyện giải trình làm rõ như sau: Ủy ban nhân dân huyện thực hiện theo các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh và một số nội dung hết nhiệm vụ chi, cụ thể:

- Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 21/6/2023 của UBND tỉnh thu hồi kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2022 số tiền 405 triệu đồng.

- Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 của UBND tỉnh thu hồi kinh phí thực hiện chính sách sử dụng sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi năm 2022 số tiền 91,2 triệu đồng

- Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh thu hồi kinh phí thực hiện Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết thuộc CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2022 số tiền 7.622 triệu đồng.

- Kinh phí thực hiện quy hoạch đã có chủ chương của cấp có thẩm quyền (Hết nhiệm vụ chi năm 2022) số tiền 1.423.674.400 đồng

- Kinh phí hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh năm 2021 (Hết nhiệm vụ chi năm 2022) số tiền 85 triệu đồng

- Kinh phí NSNN đóng BHYT cựu chiến binh, TNXP, người làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào, Campuchia (Hết nhiệm vụ chi năm 2022) số tiền 21,3 triệu đồng.

- Nộp trả NS cấp trên đối với nguồn vốn Phân cấp hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp (*Hết nhiệm vụ chi năm 2022*) số tiền 150.437.987 đồng
- Nộp trả NS cấp trên đối với nguồn Ngân sách tỉnh hỗ trợ công trình cấp bách (*Hết nhiệm vụ chi năm 2022*) số tiền 96.657.925 đồng
- Nộp trả NS cấp trên đối với Nguồn thu Xổ số kiến thiết NS tỉnh (lồng ghép thực hiện NTM) - (*Hết nhiệm vụ chi năm 2022*) số tiền 208.582.797 đồng
- Nộp trả NS cấp trên đối với nguồn tiết kiệm chi NS tỉnh năm 2020 (*Hết nhiệm vụ chi năm 2022*) số tiền 28.220.000 đồng
- Nộp trả NS cấp trên đối với nguồn tiết kiệm chi NS tỉnh năm 2021 (*Hết nhiệm vụ chi năm 2022*) số tiền 20.308.906 đồng

(3) Nguyên nhân Công ty TNHH tinh bột sắn Tây Nguyên Đắk Hà xuất khẩu trực tiếp mà không qua khâu trung gian làm giảm nguồn thu lớn trên địa bàn năm 2023.

Ủy ban nhân dân huyện giải trình làm rõ như sau: Công ty TNHH tinh bột sắn Tây Nguyên Đắk Hà trong năm bán hàng bằng hình thức xuất khẩu trực tiếp nên không phát sinh số thuế GTGT phải nộp tại địa bàn. Do Công ty này không có đối tác ở trong nước, bán hàng cho đối tác nước ngoài nên xuất khẩu trực tiếp là đúng quy định Luật thuế GTGT.

(4) Tình hình nợ thuế chưa thu được của các công ty, doanh nghiệp. Trong đó số doanh nghiệp nợ thuế kéo dài từ những năm trước không thu được, nguyên nhân và giải pháp xử lý.

Ủy ban nhân dân huyện giải trình làm rõ như sau:

a. Tổng số tiền thuế nợ đến thời điểm 24/11/2023 là 2.952 triệu đồng. Trong đó:

- Nợ có khả năng thu đến 24/11/2023 là: 2.530 triệu đồng²⁵. Cơ quan thuế đã tiến hành thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ theo quy định của Luật quản lý thuế nhưng chưa thu được số tiền thuế nợ trên. Còn lại là các khoản nợ liên quan về đất như tiền sử dụng đất, thuê đất, Thuế phi nông nghiệp... Cơ quan thuế đã triển khai thông báo đến người nộp thuế nhưng do kinh tế khó khăn người nộp thuế chưa thực hiện nộp tiền vào NSNN.

- Nợ khó thu đến 24/11/2023 là 422 triệu đồng.

b. Giải pháp những tháng cuối năm và thời gian đến: Giao Chi cục Thuế khu vực số 02 chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: (1) Phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước trên địa bàn để triển khai thu kịp thời tiền thuế nợ, tiền thuế đang xử lý không tính tiền chậm nộp khi nhà nước thanh toán vốn đầu tư công; (2) Phối hợp với UBND các xã, thị trấn trong công tác thu nợ thuế các hộ kinh doanh và các khoản nợ liên quan đến đất; (3) Phối hợp với Văn phòng ĐKDD huyện để thu nợ các trường hợp còn nợ thuế phát sinh các hồ sơ giải quyết thủ tục đất đai. Tiếp tục thực hiện công khai đối với tất cả các tổ chức, cá nhân còn nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại khu dân cư, thôn làng, tổ dân phố theo Công văn số 5965/CT-QLN ngày 31/10/2016 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn công khai thông tin người nộp thuế, nợ thuế; (5) Tiến hành rà soát, phân loại các đối tượng nợ đọng thuế, áp dụng đầy đủ các bước

²⁵ Trong đó tiền thuế GTGT nợ từ doanh nghiệp chiếm số nợ lớn như: Công ty TNHH Kỹ Thuật - Xây Dựng Năng Lượng Sài Gòn (DN vãng lai ngoại tỉnh): 510 triệu đồng, Công ty TNHH Sản Phẩm Tây Nguyên Việt Nam toai: 546 triệu đồng

trong quy trình quản lý thu nợ thuế, cương quyết xử lý các trường hợp nợ thuế dây dưa, chây ì, nợ đọng thuế lớn và thời gian kéo dài.

(5). Việc xử lý nguồn tạm chi chưa đưa vào cân đối ngân sách từ những năm trước chuyển sang chưa xử lý được, hướng giải quyết số còn lại.

Ủy ban nhân dân huyện giải trình làm rõ như sau: Việc tạm ứng ngân sách kéo dài nhiều năm (từ năm 2004 đến nay) qua nhiều thời kỳ lãnh đạo, kế toán khác nhau. Vì vậy, hồ sơ, chứng từ lưu trữ của một số đơn vị còn thiếu, không đủ khả năng hoàn ứng ngân sách. Đồng thời các hồ sơ trước đây không còn phù hợp với quy định kiểm soát chi hiện hành (UBND thị trấn, UBND xã Đăk Hring). Các công ty, doanh nghiệp xây dựng đã giải thể, không còn hoạt động. Việc đối chiếu số liệu giữa chủ đầu tư và đơn vị thi công không thực hiện được. Đơn vị không có hồ sơ để hoàn ứng. Cá nhân đang thi hành án, không có khả năng nộp tiền để hoàn ứng ngân sách. Trách nhiệm hoàn ứng ngân sách huyện là của Thủ trưởng đơn vị, kế toán và cá nhân có liên quan tại thời điểm ứng ngân sách nhưng đến nay chưa lập thủ tục hoàn ứng ngân sách huyện.

(6) Nguyên nhân từng nội dung, nguồn chưa giải ngân; việc chuyển nội dung thực hiện và nộp trả ngân sách đối với các Chương trình MTQG.

Ủy ban nhân dân huyện giải trình làm rõ như sau:

- Việc cấp trên giao chi tiết kế hoạch vốn (vốn ĐTPT đối với Dự án 1, thuộc CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN và vốn sự nghiệp cả 3 Chương trình) chi tiết đến từng nội dung thành phần, từng tiểu dự án làm ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thực hiện tại địa phương. Nhiều nội dung, tiểu dự án không có đối tượng, không thuộc đối tượng thụ hưởng hoặc nhu cầu của địa phương ít hơn kế hoạch cấp trên giao nên nhiều nội dung không thực hiện được hoặc thực hiện nhưng không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao. *Cụ thể như: (1) Hỗ trợ trực tiếp đất ở, đất sản xuất CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN; (2) Hỗ trợ cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Tiểu dự án 1, Dự án 4 CTMTQG giảm nghèo bền vững và Tiểu dự án 3, Dự án 5 CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN; (3) Hỗ trợ phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp Tiểu dự án 1, Dự án 3 CTMTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN;...*

- Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ đã giao HĐND cấp tỉnh phân cấp cho HĐND cấp huyện quyết định danh mục dự án đầu tư công, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm trong giai đoạn 5 năm của chương trình mục tiêu quốc gia phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương. Tuy nhiên, chưa quy định về việc phân cấp cho địa phương (HĐND cấp tỉnh, HĐND cấp huyện) quyết định, điều chỉnh nội dung, dự toán từ nguồn sự nghiệp NSTW thực hiện các CTMTQG làm ảnh hưởng đến quá trình triển khai thực hiện và khả năng hoàn thành các mục tiêu của từng Chương trình tại địa phương.

- Ngày 10/11/2023 Quốc Hội đã thông qua Nghị quyết số 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024; trong đó, chỉ cho phép chuyển nguồn dự toán ngân sách nhà nước thực hiện 3 CTMTQG năm 2023 sang năm 2024 tiếp tục thực hiện. Với quy định này, nhiều khả năng địa phương không có đủ thời gian để triển khai thực hiện và giải ngân đối với phần kế hoạch vốn năm

2022 chuyển sang (chủ yếu là nguồn kinh phí sự nghiệp còn vướng mắc như đề cập nêu trên).

8. Báo cáo số 980/BC-UBND ngày 11/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6; việc giải quyết các nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 6

(1) Đánh giá tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân (chủ quan, khách quan) của tồn tại, hạn chế trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri và thực hiện nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 để đại biểu Hội đồng nhân dân huyện có cơ sở xem xét, quyết định việc ban hành Nghị quyết về giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau:

a. Tồn tại, hạn chế:

- Số kiến nghị của cử tri trước và sau Kỳ họp thứ 6 chưa được giải quyết dứt điểm còn chiếm tỷ lệ cao, trong đó có những nội dung cử tri kiến nghị nhiều lần (đất đai²⁶, bồi thường²⁷...).

- Công tác phối hợp của một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tham mưu thực hiện, giải quyết ý kiến, kiến nghị, chất vấn của đại biểu HĐND có lúc chưa chủ động, chặt chẽ; trách nhiệm phối hợp chưa cao.

- Việc giải quyết đơn thư liên quan đến lĩnh vực đất đai có những vụ việc xảy ra trong thời gian dài (có nhiều vụ việc hơn 20 năm), hồ sơ thất lạc, không tra cứu được, nên thiếu cơ sở căn cứ để giải quyết.

- Công tác kiểm tra các chủ đầu tư đối với việc chấp hành nội dung giấy phép xây dựng được cấp trên địa bàn chưa được thường xuyên; việc phối hợp của chính quyền cấp xã chưa đồng bộ.

- Việc tuyên truyền vận động các đối tượng không còn hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng nộp trả lại số kinh phí đã nhận không đúng quy định gặp rất nhiều khó khăn.

- Tỷ lệ sống của cây trồng rừng chưa cao, phải thực hiện trồng dặm. Một số hộ chưa thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan chuyên môn như: trồng cây rừng sớm hơn quy định và nắm bắt kỹ thuật trồng, chăm sóc cây chưa kịp thời, lựa chọn loại cây trồng chưa phù hợp vị trí đất trồng rừng. Mức hỗ trợ trực tiếp cho hộ dân trồng rừng thấp tối đa 10 triệu đồng/ha. Các hộ dân khó khăn nguồn kinh phí để mua cây giống trồng dặm và chăm sóc rừng

- Chưa triển khai thực hiện đầu tư công trình đầu tư hệ thống thu gom và xử lý nước thải chợ Trung tâm và công trình Cải tạo, nâng cấp khu giết mổ gia súc gia cầm tập trung tại làng nghề thị trấn Đắk Hà.

b. Nguyên nhân của hạn chế:

- Nguyên nhân chủ quan: Trách nhiệm của Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công chức triển khai thực hiện các nội dung kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu HĐND huyện còn hạn chế, chưa sâu sát. Công tác kiểm tra, theo dõi việc thực hiện giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, các nội dung chất vấn của đại biểu HĐND huyện chưa được thường xuyên.

²⁶ Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thôn Đắk Rơ Wang, xã ĐắkPxi; giải quyết đơn tố cáo đối với ông Nguyễn Xuân Hải, thôn Đắk Bình, xã Đắk Ngok.

²⁷ Việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ của CT cổ phần Đức Thành, Gia Lai với 09 hộ dân bị ảnh hưởng thủy điện ĐắkPxy 5.

- *Nguyên nhân khách quan:* Hầu hết nội dung cử tri ý kiến, kiến nghị và đại biểu HĐND huyện quan tâm liên quan đến lĩnh vực giao thông, quy hoạch, đất đai, điện, bồi thường... đây là những nhóm vấn đề cần thời gian để xác minh, đề ra phương án, giải pháp phù hợp để thực hiện, trong khi việc xem xét giải quyết, trả lời chỉ trong một thời gian ngắn (*giữa hai kỳ họp HĐND huyện*). Một số nội dung kiến nghị, phản ánh liên quan đến việc đầu tư các công trình xây dựng cơ bản phần lớn phụ thuộc vào kinh phí, trong khi ngân sách huyện đang khó khăn chưa đảm bảo để giải quyết; Khối lượng công việc cần giải quyết của các cơ quan, đơn vị lớn trong khi nguồn nhân lực còn hạn chế dẫn đến quá tải công việc nên việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao đôi lúc chưa kịp thời.

(2) Một số chất vấn chưa báo cáo kết quả thực hiện, chỉ mới nêu lại nội dung người bị chất vấn đã trả lời với đại biểu trong phiên chất vấn tại Kỳ họp thứ 6 (*nội dung trả lời của đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách kinh tế với đại biểu Nguyễn Đình Lê và đại biểu Nguyễn Thị Mai Hương; đồng chí Đặng Ngọc Tiến với đại biểu Vũ Ngọc Quang và đại biểu Nguyễn Tri Sáu; đồng chí Ngô Hồng Hưng với đại biểu A Hồ Khánh...²⁸*). Đề nghị Báo cáo kết quả thực hiện nội dung mà người bị chất vấn đã trả lời chất vấn, truy vấn tại nghị trường đối với các chất vấn của đại biểu Nguyễn Đình Lê, Nguyễn Thị Mai Hương, Vũ Ngọc Quang, Nguyễn Tri Sáu và A Hồ Khánh.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau: Bên cạnh những ý kiến đã làm rõ đối với kết quả thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐND, ngày 13/7/2023 của Hội đồng nhân dân huyện nêu ở trên. Ủy ban nhân dân huyện báo cáo kết quả thực hiện đối với ý kiến chất vấn của đại biểu Nguyễn Đình Lê đối với đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tại kỳ họp thứ 6 như sau:

- UBND huyện đã có Văn bản số 1829/UBND-TCKH ngày 07/7/2023 về thực hiện nhiệm vụ ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2023. Qua đó, đã chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ động, quyết liệt và đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn các Tiểu dự án, dự án của 03 chương trình MTQG, phân đấu hoàn thành các mục tiêu chương trình đề ra. Ngoài ra, UBND huyện còn ban hành các văn bản chỉ đạo khác có liên quan để chỉ đạo²⁹, theo đó đề ra mục tiêu phân đấu đến hết niên độ ngân sách năm 2023 tỷ lệ giải ngân đạt trên 95%, giao các cơ quan, đơn vị chuyên môn tham mưu xem xét, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua khen thưởng hằng năm đối với các đơn vị chủ đầu tư không hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu về giải ngân vốn đầu tư.

- Để đảm bảo cơ sở tổ chức thực hiện Chương trình MTQG, kế hoạch vốn năm 2022 và 2023, UBND huyện tiếp tục kiến nghị tỉnh xem xét, kiến nghị cấp có thẩm quyền quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, Cụ thể:

+ Kiến nghị từ năm 2024, Trung ương xem xét, điều chuyển và phân bổ vốn sự nghiệp để thực hiện nội dung về hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất thuộc dự án 1 (*vì thực hiện theo hình thức đầu tư địa phương khó triển khai hỗ trợ trực tiếp cho*

²⁸ Nêu lại nội dung tại báo cáo số 561/BC-UBND, ngày 11/7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về tổng hợp trả lời ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại Kỳ họp thứ 6.

²⁹ Công văn số 471/UBND-TCKH ngày 03/3/2023 về việc đôn đốc triển khai thực hiện các CTMTQG năm 2022, 2023 trên địa bàn huyện; Công văn số 964/UBND-TCKH ngày 18/4/2023 về việc tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư trên địa bàn huyện; Công văn số 1404/UBND-TCKH ngày 30/5/2023 về việc triển khai một số nội dung, giải pháp thực hiện các CTMTQG trên địa bàn huyện; Công văn số 3322/UBND-TCKH ngày 26/10/2023 về việc khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư các tháng cuối năm 2023 (kể cả vốn sự nghiệp các CTMTQG) trên địa bàn huyện

hộ dân). Ngày 24/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 38/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ. Theo đó các nội dung của dự án 1 được triển khai thực hiện theo cơ chế đặc thù và UBND huyện đã triển khai thực hiện.

+ Kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phân cấp cho địa phương (*cấp huyện*) đối với việc điều chỉnh, thay đổi danh mục đầu tư, nhất là đối với các dự án đầu tư theo cơ chế đặc thù. Nội dung này đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 48/2023/NQ-HĐND ngày 01/11/2023 về phân cấp cho Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định danh mục dự án đầu tư công, điều chỉnh danh mục dự án đầu tư công trung hạn và hằng năm trong giai đoạn 5 năm của các chương trình mục tiêu quốc gia.

+ Đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành định mức hỗ trợ cụ thể đối với các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị định 27/2022/NĐ-CP; Ban hành đơn giá chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đối với một số ngành nghề truyền thống (*đan lát, dệt thổ cẩm...*) và các giống cây trồng, vật nuôi mang tính đặc thù, Hướng dẫn xác định mức độ thiệt hại khi xử lý rủi ro, thiệt hại thực hiện các Dự án phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG 2021 - 2025; Ban hành quy định về định mức đất ở, đất sản xuất để địa phương có cơ sở áp dụng triển khai thực hiện thực hiện việc hỗ trợ đất ở, đất sản xuất thuộc Dự án 1 của chương trình. Nội dung này đến nay đã được UBND tỉnh ban hành các Quyết định có liên quan để địa phương triển khai thực hiện.

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ngành liên quan sớm có văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế hỗ trợ sử dụng vốn đầu tư phát triển để triển khai thực hiện một số nội dung thuộc dự án 1 và Tiểu dự án 1, dự án 4 thuộc chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN theo Quyết định số 04/QĐ-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng chính phủ để địa phương triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch vốn năm 2023. Nội dung này, Sở Tài chính đã có Văn bản số 3433/STC-TCDN ngày 14/9/2023 về việc mở mã số dự án dùng chung cho các dự án đầu tư công theo cơ chế đặc thù của chương trình mục tiêu Quốc gia tại các xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum; hiện nay các đơn vị đã triển khai thực hiện.

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Ban Dân tộc và sở ngành của tỉnh tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chuyển nguồn vốn sự nghiệp Tiểu dự án 3, Dự án 5 thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng ĐBDTTS&MN không giải ngân hết trong năm 2023 trên địa bàn huyện sang cho các huyện khác có điều kiện kinh tế - Xã hội khó khăn hơn để triển khai Chương trình có hiệu quả. Ngày 16/10/2023, UBND huyện tiếp tục có Văn bản gửi UBND tỉnh và các Sở, ngành số 3156/UBND-TCKH về việc đăng ký nội dung điều chỉnh kế hoạch vốn thực hiện các CTMTQG năm 2022 và năm 2023 trên địa bàn huyện. Nội dung này, các Sở, ban ngành tỉnh vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh.

- Đối với vốn đầu tư thực hiện các nội dung (*hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất*) thuộc dự án 1 và các danh mục dự án mới được kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh phê duyệt bổ sung danh mục và điều chỉnh kế hoạch vốn. UBND huyện tiếp tục

chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ khẩn trương lập hồ sơ đầu tư, trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, hoàn thành trong tháng 7/2023; đồng thời, đề xuất HĐND huyện quan tâm, tạo điều kiện xem xét, tổ chức kỳ họp chuyên đề trong tháng 8 để phân khai chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách trung ương năm 2023 (đợt 3) để đảm bảo cho việc tổ chức thực hiện, hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn trong năm 2023. Đến nay, các dự án công trình đã được phê duyệt, bố trí chi tiết kế hoạch vốn và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo các quy định về đầu tư xây dựng.

9. Báo cáo số 965/BC-UBND, ngày 09/11/2023 của UBND huyện về tình hình quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn huyện năm 2023

(1) Làm rõ nội dung công tác sắp xếp, xử lý tài sản công (trụ sở làm việc) tại một số đơn vị, địa phương còn lúng túng, chưa đồng bộ, nhất là đơn vị sự nghiệp³⁰.

UBND huyện báo cáo làm rõ như sau như sau: Ủy ban nhân dân huyện đã thể hiện báo cáo phần tồn tại trong quản lý, xử lý tài sản công. Đối với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật huyện Đắk Hà (Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) đã được Ủy ban nhân dân Tỉnh phê duyệt³¹ cho Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện “giữ lại tiếp tục sử dụng”, tuy nhiên qua rà soát sắp xếp lại thì huyện đã xây dựng thay đổi phương án bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng tham mưu³².

(2) Về các nội dung đề nghị bổ sung nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công³³: Nội dung này Ủy ban nhân dân huyện đã thể hiện trong phần nhiệm vụ, giải pháp của báo cáo.

10. Tờ trình số 212 /TTr-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2023; dự thảo Nghị quyết về xin phê chuẩn phương án phân bổ thu, chi ngân sách địa phương năm 2024 và Phương án phân bổ ngân sách huyện năm 2024 của Ủy ban nhân dân huyện

(1) Đối với dự toán thu, chi và phương án phân bổ Ngân sách: Dự toán thu ngân sách, UBND huyện trình thu nội địa tăng khoảng 5-7% so với ước thực hiện năm 2023 đúng theo tinh thần Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ Tướng Chính phủ và Thông tư 51/2023/TT-BTC ngày 17/7/2023 của Bộ tài chính. Tuy nhiên, ước thực hiện thu NSNN năm 2023 là 645.924 triệu đồng, nhưng dự toán thu NSNN năm 2024 đề nghị là 594.668 triệu đồng, thấp hơn so với năm 2023 là chưa phù hợp, đề nghị làm rõ thêm.

Ủy ban nhân dân huyện giải trình làm rõ như sau:

³⁰ Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Đắk Hà

³¹ Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

³² Văn bản số 7222/VP-KTTH ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

³³ Đề nghị UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

- + Nâng cao chất lượng công tác quản lý tài sản công theo hướng chuyên nghiệp, chỉ đạo rà soát, cập nhật thông tin về tài sản công, đặc biệt là tài sản kết cấu hạ tầng (tài sản kết cấu hạ tầng đường bộ, tài sản vô hình,...) để phân ánh đầy đủ, chính xác tổng tài sản của huyện. Thường xuyên cập nhật báo cáo, kê khai biến động tài sản kịp thời.
- + Tổ chức thực hiện đầu tư, bảo trì, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật ().
- + Thực hiện tiết kiệm trong đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản nhà nước và các trang thiết bị chưa thực sự cần thiết. Tổ chức thực hiện phương án sắp xếp lại tài sản công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thường xuyên cập nhật báo cáo, kê khai biến động tài sản kịp thời vào phần mềm quản lý tài sản công.
- + Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn để hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng tài sản công đúng quy định, hiệu quả.
- + Thực hiện nghiêm Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành. Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định.

- Căn cứ Văn bản số 2027/UBND-KTTH ngày 30/6/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Công văn số 2641/STC-QLNS ngày 20/7/2023 của Sở Tài chính về việc triển khai xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà đã triển khai xây dựng dự toán 2024 trên địa bàn huyện trên cơ sở kết quả thực hiện thu NSNN 6 tháng đầu năm 2023, dự kiến khả năng thực hiện 6 tháng cuối năm (*Chi tiết tại Báo cáo số 702/BC-UBND ngày 07/8/2023 của UBND huyện Đắk Hà*). Trong đó: Xây dựng dự toán thu nội địa (*thu cân đối ngân sách trên địa bàn*): 140.271 triệu đồng, sau khi loại trừ thu tiền sử dụng đất: 117.271 triệu đồng, tăng 5% so với ước thực hiện năm 2023 (*111.799 triệu đồng (đã loại trừ thu tiền sử dụng đất) tại thời điểm xây dựng báo cáo*) đảm bảo theo tinh thần Chỉ thị 21/CT-TTg ngày 10/6/2023 của Thủ Tướng Chính phủ và Thông tư 51/2023/TT-BTC ngày 17/7/2023 của Bộ tài chính.

- Tuy nhiên trong quá trình thảo luận Kế hoạch với Liên ngành: Sở Tài chính - Sở Kế hoạch và Đầu tư - Cục Thuế tỉnh Kon Tum, các cơ quan chuyên ngành cấp tỉnh đã xem xét đến tình hình thực tế về thu nội địa (*thu cân đối ngân sách*) năm 2023 đặc biệt là thu Thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp nhà nước ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện và dự báo khả năng thu nội địa năm 2024 trên địa bàn huyện Đắk Hà. Vì vậy, Liên ngành đã đề xuất dự kiến giao thu nội địa trên địa bàn huyện Đắk Hà là: 151.900 triệu đồng (*trong đó: thu tiền đất: 20.000 triệu đồng*), thấp hơn 16.670 triệu đồng so với dự toán tỉnh giao năm 2023. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện là: 655.989 triệu đồng, trong đó ngân sách huyện và xã hưởng: 592.028 triệu đồng.

- Trên cơ sở số liệu dự kiến tỉnh giao, UBND huyện Đắk Hà xây dựng dự toán thu trình HĐND huyện là: Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2024: 658.989 triệu đồng, trong đó ngân sách huyện và xã hưởng: 594.668 triệu đồng (*tăng 3.000 triệu đồng từ nguồn thu sử dụng đất so với dự toán tỉnh giao*). Trong đó: Thu nội địa (*thu cân đối ngân sách trên địa bàn*): 154.900 triệu đồng. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 504.089 triệu đồng.

(2) Dự toán thu chi ngân sách ước thực hiện năm 2023 số liệu ước tại biểu số 15/NĐ31 khác với số liệu tại Báo cáo số 948/BC-UBND ngày 07/11/2023 về thu - chi ngân sách nhà nước năm 2023. Do đó, đề nghị rà soát, điều chỉnh lại số liệu, đồng thời dự toán ngân sách năm 2024 phù hợp với thực tế và theo văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Ủy ban nhân dân huyện giải trình làm rõ như sau:

- Dự toán thu chi ngân sách ước thực hiện năm 2023 số liệu ước tại biểu số 15/NĐ31 kèm theo Phương án phân bổ dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2024 được xây dựng trên cơ sở số liệu báo cáo đánh giá thực hiện 06 tháng đầu năm 2023 theo yêu cầu của việc xây dựng dự toán năm 2024 của các cấp. Phương án phân bổ dự toán 2024 cấp huyện được xây dựng trên cơ sở dự kiến số liệu dự toán tỉnh giao.

- Dự toán thu chi ngân sách ước thực hiện năm 2023 số liệu ước tại Báo cáo số 948/BC-UBND ngày 07/11/2023 về thu - chi ngân sách nhà nước năm 2023 được xây dựng trên cơ sở số liệu thực hiện thực tế đến 31/10/2023 theo yêu cầu của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tại Thông báo số 46/TB-TTHĐND ngày 27/10/2023.

(3) Dự toán chi: Việc giảm 2,5% trên tổng dự toán chi thường xuyên năm 2023 của các đơn vị dự toán là sự nghiệp công lập tại mục III.2 Tờ trình số 212/TTr-UBND theo quy định tại khoản 4, điều 35 Nghị định 60/2021/NĐ-CP, đề nghị làm rõ đã tiến hành rà soát, nâng mức độ tự chủ tài chính các đơn vị nhóm 3; bao nhiêu đơn vị, là những đơn vị nào cụ thể.

Ủy ban nhân dân huyện giải trình làm rõ như sau: Thực hiện Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập và các Văn bản hướng dẫn của các cấp có thẩm quyền, UBND huyện Đắk Hà đã ban hành Quyết định giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2023-2025 cho 40 đơn vị sự nghiệp công lập³⁴.

Tuy nhiên quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá dịch vụ sự nghiệp công của các danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 79/2021/NQ-HĐND ngày 14/12/2021 chưa được cấp có thẩm quyền quyết định. Vì vậy các đơn vị sự nghiệp công trên địa bàn huyện Đắk Hà vẫn chưa thực hiện cơ chế tự chủ tài chính (Văn bản số 5353/STC-QLNS ngày 22/12/2022 của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum).

(4) Định mức phân bổ: Về hệ số bổ sung căn cứ tính chất hoạt động và theo nhóm đơn vị hành chính thực hiện nhiệm vụ tương đồng, ngoài các đơn vị có hệ số bổ sung theo nội dung Tờ trình, đề nghị bổ sung hệ số cho các cơ quan, đơn vị còn lại với hệ số phù hợp vì mỗi cơ quan đều có tính chất hoạt động và công việc quan trọng khác nhau.

Ủy ban nhân dân huyện giải trình làm rõ như sau: Năm 2024 là năm tiếp theo của giai đoạn ổn định ngân sách 2022-2025. Ủy ban nhân dân huyện Đắk Hà xây dựng Phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2024 trên cơ sở ổn định như năm 2023.

11. Báo cáo số 997/BC-UBND ngày 14/11/2023 của UBND huyện về kết quả sử dụng quỹ đất tạo vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2023 và phương hướng sử dụng quỹ đất tạo vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2024 trên địa bàn huyện Đắk Hà.

(1) Dự kiến trong năm 2024 chỉ tiến hành tổ chức tạo vốn từ quỹ đất để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đối với 03 dự án trong năm 2023 chuyển sang, các dự án này cơ bản đã hoàn tất thủ tục chuẩn bị đưa ra đấu giá vào quý I/2024. Còn 01 dự án năm 2023 chưa thực hiện được không đưa vào phương án tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2024³⁵. Đề nghị làm rõ nguyên nhân.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau: Đối với các dự án khai thác quỹ đất dự kiến thực hiện trong năm 2023, qua rà soát có dự án: khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực đất tại thôn 4, xã Đắk Mar (đường đất hướng vào rừng Đặc dụng), trong năm 2024 không thể thực hiện được vì: phần diện tích triển khai dự án chưa phù hợp với các đồ án qui hoạch (qui hoạch chung xây dựng thị trấn đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030, qui hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, qui hoạch chung xã Đắk Mar).

³⁴ Trong đó: Đơn vị nhóm 2 (Đơn vị tự bảo đảm chi thường xuyên): 01 đơn vị. Đơn vị nhóm 3 (Đơn vị tự bảo đảm một phần chi thường xuyên): 01 đơn vị (Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên). Đơn vị nhóm 3 (Đơn vị do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên): 38 đơn vị.

³⁵ Dự án khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng khu vực đất tại thôn 4, xã Đắk Mar (đường đất hướng vào rừng Đặc dụng)

(2) Đề nghị rà soát, bổ sung thêm dự án có tính khả thi nằm trong các dự án mà HĐND phê duyệt tại Nghị quyết 49/NQ-HĐND ngày 18/12/2020³⁶ để đưa vào phương án thực hiện công tác sử dụng quỹ đất để tạo vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2024 nhằm tăng thêm nguồn thu của huyện.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau:

- Qua rà soát các dự án dự án được Hội đồng nhân dân phê duyệt tại Nghị quyết 49/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 và rà soát tính pháp lý của dự án (sự đồng bộ giữa các đồ án qui hoạch, cơ sở hạ tầng tại khu vực triển khai dự án), trong năm 2024 ngoài các dự án mà UBND huyện đề xuất tại Báo cáo số 997/BC-UBND ngày 14/11/2023 không có dự án nào có tính khả thi để bổ sung triển khai thực hiện trong năm 2024.

- Trong năm 2024, trên cơ sở qui hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND huyện sẽ triển khai thực hiện qui hoạch vùng, điều chỉnh qui hoạch chung thị trấn đến năm 2035, tổ chức lập qui hoạch xã, đồng thời tùy thuộc vào ngân sách và tình hình thực tế (tính khả thi của từng dự án) được HĐND huyện phê duyệt tại Nghị quyết 49/NQ-HĐND để lập qui hoạch chi tiết, báo cáo HĐND huyện để bổ sung tổ chức thực hiện khai thác quỹ đất để tạo vốn đầu tư cơ sở hạ tầng trong năm 2024 đảm bảo theo đúng qui định của Pháp luật.

12. Tờ trình số 211/BC-UBND ngày 07/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn phân cấp ngân sách huyện năm 2024

** Cơ bản thống nhất với Phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công phân cấp huyện năm 2024 như đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện tại Dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình số 211/BC-UBND ngày 07/11/2023 của UBND huyện. Tuy nhiên đề nghị một số nội dung như sau: Về nguồn thu sử dụng đất năm 2024 để lại đầu tư các công trình: Đối với danh mục hỗ trợ thực hiện theo Nghị quyết 64/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND huyện đề nghị tăng mức phân bổ vốn từ 1 tỷ lên 2 tỷ đồng và có danh mục cụ thể theo đăng ký của Thị trấn³⁷ và một số xã Nông thôn mới (Rà soát giảm tương ứng 01 tỷ đồng của Danh mục đường giao thông từ TDP10, thị trấn đi xã Đăk Ngọc hoặc danh mục khác trong kế hoạch để đảm bảo nguồn vốn).*

Ủy ban nhân dân huyện giải trình làm rõ như sau: Về danh mục hỗ trợ thực hiện theo Nghị quyết 64/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021; UBND huyện tiếp thu đối với ý kiến tăng mức phân bổ vốn từ 01 tỷ lên 02 tỷ. Đối với việc phân bổ chi tiết cho các danh mục cụ thể theo đăng ký của UBND thị trấn và các xã nông thôn mới:

- Các danh mục được hỗ trợ đầu tư thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của ngân sách xã, thị trấn. Ngân sách huyện phân cấp hỗ trợ ngân sách xã, thị trấn theo Luật Ngân sách, Luật Đầu tư công.

³⁶ Về thông qua phương án sử dụng đất 05 năm (2021 - 2025) để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng

³⁷ Kế hoạch số 151/KH- UBND, ngày 07/11/2023 kế hoạch đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông trên địa bàn thị trấn Đăk Hà năm 2024

- Mặt khác, dự kiến danh mục của địa phương là rất nhiều và nhu cầu kinh phí tương đối lớn³⁸. Do đó, UBND huyện trình kỳ họp phân bổ chung cho từng đơn vị xã, thị trấn để địa phương chủ động trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

13. Báo cáo số 966/BC-UBND ngày 09 /11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình thực hiện kế hoạch triển khai xử lý rác thải tồn đọng hiện đang lưu trữ tạm tại Nhà máy xử lý chất thải rắn Đăk Hà

(1) Tỷ lệ xử lý rác thải đạt còn thấp so với kế hoạch đề ra (đến 31/10/2023 mới đạt 56.4% Nghị quyết), số tồn đọng của năm 2023 còn cao: 4.262 tấn và năm 2024 10.600 tấn. Trong thời gian còn lại của năm 2023 và năm 2024 phấn đấu xử lý hoàn thành số tồn đọng rác thải còn lại hoàn thành Nghị quyết đã đề ra.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau: Thời gian còn lại của 02 tháng cuối năm 2023 (tháng 11 và tháng 12) việc xử lý số lượng rác còn lại 4.262 tấn sẽ được hoàn thành, nâng tỷ lệ xử lý sẽ đạt 100% so với kế hoạch trong năm 2023. Theo phân kỳ số lượng rác tồn đọng còn lại năm 2024 là 10.600 tấn sẽ hoàn thành cuối năm 2024 đạt 100% kế hoạch theo Nghị quyết.

(2) Đề nghị báo cáo cụ thể kinh phí thực hiện nguồn kinh phí của từng cấp đã phân bổ (ngân sách huyện, tỉnh), công tác giải ngân, quyết toán.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau: Trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023 toàn bộ kinh phí thực hiện do ngân sách cấp huyện phân bổ. Việc giải ngân được cơ quan chuyên môn thực hiện theo đúng nội dung kinh phí đã cấp và việc thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành. Cụ thể thực hiện như sau:

| Năm thực hiện | Theo KH số 200/KH-UBND ngày 01/11/2021 | | Kết quả thực hiện | |
|------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | Dự kiến khối lượng xử lý (tấn) | Kinh phí thực hiện (Triệu đồng) | Khối lượng xử lý (tấn) | Kinh phí (Triệu đồng) |
| Năm 2021 ³⁹ | 3.231 | 950 | 3.229,16 | 949,373 |
| Năm 2022 ⁴⁰ | 9.000 | 2.700 | 9.245,215 | 2.699,602 |
| Năm 2023 ⁴¹ | 10.700 | 3.210 | 10.700 | 3.124,4 |
| Cộng | 33.531 | 6.860 | 23.174,375 (tỷ lệ 69,11%) | 6.773,375 |

14. Báo cáo số 956/BC-UBND ngày 9/11/2023 của UBND huyện về kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023 trên địa bàn huyện Đăk Hà

* Đề nghị giải trình làm rõ nội dung có một bộ phận hộ đồng bào dân tộc thiểu số hiện không có đất ở và không có đất sản xuất nhưng hiện nay đã thoát nghèo.

³⁸UBND thị trấn đăng ký 22 danh mục tuyến đường cần đầu tư với nhu cầu nguồn vốn NSNN hỗ trợ trên 2,5 tỷ đồng; UBND xã Hà Môn đăng ký 03 danh mục đầu tư với nhu cầu nguồn vốn NSNN hỗ trợ trên 800 triệu đồng.

³⁹ Năm 2021 thực hiện xử lý từ tháng 9 đến tháng 12, đơn giá xử lý là 294.000đồng/tấn.

⁴⁰ Năm 2022 đơn giá xử lý là 292.000đồng/tấn.

⁴¹ Năm 2023 thực hiện đến hết tháng 10 là 6.438 tấn; đơn giá 292.000đồng/tấn. Ước thực hiện cả năm khoảng 10.700 tấn, đạt 100%KH

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau: Tính đến ngày 31/12/2022, theo kết quả rà soát trên địa bàn huyện còn 16 hộ hiện không có đất ở, trong đó có 11 hộ nghèo (Ngok Wang 3; Đăk Long 2; Đăk La 1; Hà Môn 2; thị trấn 3) và 5 hộ không phải hộ nghèo (Đăk La 1; thị trấn 4); 109 hộ không có sản xuất, trong đó có 68 hộ thuộc hộ nghèo, cận nghèo (Ngok Wang 15; Đăk Long 18; Đăk La 11; Hà Môn 1; Đăk Pxi 1; thị trấn 22) và 41 hộ không thuộc hộ nghèo (Đăk La 26; thị trấn 15).

15. Báo cáo số 1027/BC-UBND, ngày 21/11/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 (Công an huyện)

(1) Báo cáo, làm rõ số liệu về vi phạm pháp luật hành chính trong năm 2023, cụ thể: Tổng số vụ vi phạm đã phát hiện đối với cấp huyện, cấp xã (so sánh với cùng kỳ năm 2022); tổng số trường hợp đã chấp hành quyết định xử phạt và số tiền tương ứng; tổng số trường hợp chưa chấp hành quyết định xử phạt và số tiền tương ứng.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau: Công an huyện đã ra quyết định xử phạt 1.235 vụ, 1350 đối tượng (tăng 308 vụ, 376 đối tượng so với năm 2022), tổng số tiền phạt là 2.067.970.000 đồng, phạt cảnh cáo 122 vụ, 140 đối tượng (trong đó: cấp huyện xử lý 1.220 vụ, 1.309 đối tượng, tổng số tiền phạt là 2.003.720.000 đồng; cấp xã xử lý 15 vụ, 41 đối tượng, tổng số tiền phạt là 64.250.000 đồng). Tổng số trường hợp đã chấp hành 838 vụ, 918 đối tượng, tổng số tiền phạt là 1.580.400.000 đồng. Số còn lại chưa chấp hành là 397 vụ, 432 đối tượng, tổng số tiền phạt là 487.570.000 đồng

(2) Về tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo tội phạm: Báo cáo cụ thể số tin từ kỳ trước chuyển qua; số tin tiếp nhận trong năm; số tin phục hồi giải quyết và số tin chuyển cơ quan khác.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau: Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/10/2023, tổng số tin báo, tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố là 73 tin. (Tin từ tháng 12/2022 chuyển sang 09 tin; tin mới phát sinh 65 (chuyển cơ quan khác 01 tin)) đã giải quyết 68 tin, 05 tin đang tiếp tục giải quyết, đạt tỷ lệ 93,15%.

(3) Làm rõ công tác hỗ trợ, tái hòa nhập cộng đồng, giúp đỡ các trường hợp chấp hành xong án phạt tù, trường giáo dưỡng,... về cư trú tại địa phương (tổng số người tái hòa nhập cộng đồng, số người đã có việc làm, số người chưa có việc làm).

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo làm rõ như sau: Số người chấp hành xong án phạt tù về địa phương: 16 người. Số người trong danh sách thông báo nhưng không trở về địa phương: 08 người. Số người chấp hành xong án phạt tù ở địa phương khác chuyển đến địa bàn: không. Số người tái phạm và vi phạm pháp luật: 05 người (Trong đó bị tạm giam, tạm giữ, khởi tố, chấp hành án phạt tù: 05 người). Số người được xóa án tích: 19 người. Số người đang quản lý, chưa được xóa án tích: 49 người. Hướng dẫn đăng ký cư trú 16 người. Hướng dẫn xin cấp lý lịch tư pháp: 05 người. Hướng dẫn cấp đổi, cấp lại thẻ CCCD: 16 người. Số người được đào tạo nghề: 10 người. Số người được tư vấn, giới thiệu việc làm: 07 người. Số người được các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp tiếp nhận: 05 người.

Số người được vay vốn đào tạo nghề, việc làm: 02 người.

UBND huyện báo cáo HĐND huyện khóa VI, kỳ họp thứ 7 xem xét./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Lãnh đạo, CV Văn phòng;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

S

Nguyễn Minh Vương